

**THƯ CẢM ƠN**  
**Của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình**

Kính gửi:

- Lãnh đạo Trung ương Hội Cấp thoát nước Việt Nam;
- Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE).

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của siêu bão số 3 (Yagi), trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các tỉnh phía Bắc đã xảy ra gió to và những trận mưa lớn, kéo dài làm gãy đổ, sạt lở, lũ lụt ở nhiều nơi, gây nhiều thiệt hại về người, nhà cửa và tài sản của Nhân dân; đồng thời ảnh hưởng lớn đến nguồn nước cấp cho các nhà máy sản xuất nước sạch của Công ty. Trước tình hình đó, Ban Điều hành Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao để công tác sản xuất nước sạch luôn được kịp thời nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu dùng nước sạch của nhân dân tại các huyện, lỵ trong tỉnh.

Trong thời khắc khó khăn do bão số 3 gây ra, Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đã nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, Lãnh đạo Trung ương Hội và các đơn vị bạn trong Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Đó là những tình cảm quý báu, nguồn động viên, chia sẻ kịp thời, sự đồng hành cùng với Công ty trong quá trình phòng, chống và khắc phục thiên tai. Đến nay, công tác sản xuất phục vụ khách hàng cũng như đời sống của CBCNV trong Công ty đã dần đi vào ổn định.

Đặc biệt, trong những tình cảm trân quý ấy, Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đã nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ, ủng hộ trực tiếp của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) với tổng số tiền là 100 triệu đồng.

Phát huy truyền thống “*Tương thân, tương ái*”, “*Lá lành đùm lá rách, Lá rách ít đùm lá rách nhiều*”. Thông qua UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đã chuyển toàn bộ số tiền (100 triệu đồng) mà Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) chia sẻ để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn trong tỉnh Hòa Bình khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ của các đồng chí Lãnh đạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam, các đơn vị bạn và đặc biệt trân trọng cảm ơn “*Tấm lòng vàng*” của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE).

Kính chúc các đồng chí luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công; chúc các đơn vị thành viên trong Hội Cấp thoát nước Việt Nam ngày càng phát triển và vững mạnh.

Trân trọng cảm ơn!

Hòa Bình, ngày 26 tháng 9 năm 2024

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Việt